

Số: /KH-KHCN

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Thực hiện Công văn số 1573/UBND-KGVX ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 125- KH/TU về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa việc thực hiện Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 19/3/2024 của BTV Tỉnh uỷ Bắc Giang. Xác định rõ nội dung, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ và thời gian hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm cho các phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động về phát triển khoa học, công nghệ là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng, là nền tảng để thực hiện các mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá; góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

2. Yêu cầu

Nâng cao vai trò lãnh đạo, gắn trách nhiệm của trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ về phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phải đảm bảo thiết thực và hiệu quả, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Văn phòng Sở chủ trì tham mưu công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nghiên cứu, ứng dụng Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trọng tâm là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của BCH Trung ương khoá XI, Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội Nghị Trung ương lần thứ sáu, khoá XIII về tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2024, Kế hoạch số 125-KH/TU ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu và ứng dụng Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân. Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tổng hợp các mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ hằng năm và theo giai đoạn. Kịp thời tham mưu biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong nghiên cứu, phát triển; nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ là đầu mối tham mưu phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền những hoạt động, thành tựu nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phổ biến, giới thiệu những thành tựu, kiến thức mới về nghiên cứu, ứng dụng; các kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, HTX, người dân. Hỗ trợ các đơn vị tham gia triển lãm sản phẩm ứng dụng Khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh. Cập nhật các giải pháp, quy trình kỹ thuật, kết quả nghiên cứu mới nhằm phổ biến đến doanh nghiệp, người dân thông qua các phương thức thông tin như: Chương trình truyền hình, ấn phẩm, mạng xã hội,... Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về Đề tài dự án nghiên cứu KH&CN, kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin quốc gia về KH&CN bảo đảm cung cấp và chia sẻ đầy đủ các thông tin cơ bản, mới nhất đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

2. Đổi mới tư duy, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nâng cao vai trò quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên rà soát, tham mưu Lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung các cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh bảo đảm

phù hợp với quy định và tình hình thực tế. Nghiên cứu tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc triển khai áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chú trọng các chính sách tài chính, đầu tư, đầu thầu, quản lý và sử dụng tài sản công, chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển công nghệ số, công nghệ cao, bảo hộ sở hữu trí tuệ. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương ưu tiên thu hút các nhà đầu tư trong việc thành lập các doanh nghiệp công nghệ cao; các dự án đầu tư xây dựng các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền. Bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và có chính sách thu hút nguồn lực từ doanh nghiệp dành cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực và thị trường khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế

Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cơ sở và Sở hữu trí tuệ chủ trì tham mưu đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Khoa học công nghệ đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng nghiên cứu công nghệ tiên tiến, hiện đại, nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, gắn với nhiệm vụ phát triển khoa học với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế.

Thanh tra Sở thường xuyên thanh tra, xử lý nghiêm vi phạm trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

3. Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cơ sở và Sở hữu trí tuệ chủ trì tham mưu các nội dung hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo:

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào hoạt động nghiên cứu - ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là những chuyên gia, nhà khoa học giỏi, cán bộ khoa học trẻ. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn nhằm nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào những lĩnh vực quan trọng, mũi nhọn, có thế mạnh của tỉnh để phát triển. Hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ. Tập trung các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng góp phần phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh.

Thực hiện xác hội hoá các nguồn đầu tư cho hoạt động khoa học và công nghệ thông qua hoạt động chuyển giao và ứng dụng khoa học và công nghệ.

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ:

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, khảo sát các doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến xây dựng, hoạt động của cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hỗ trợ ươm tạo công nghệ.

- Điều tra, khảo sát các doanh nghiệp xem xét hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đồng thời, tiến hành gỡ gỡ các doanh nghiệp trao đổi, tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn các nội dung liên quan trực tiếp đến việc xây dựng, hoạt động doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thông tin về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ; kiến thức về quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ tiếp cận, tham gia các đề án, chương trình khoa học và công nghệ quốc gia để thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học và công nghệ áp dụng hệ thống, công cụ quản lý tiên tiến, đạt giải thưởng chất lượng, có sản phẩm hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn.

4. Phát triển mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu các nội dung: Quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về Khoa học công nghệ. Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn nhằm nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Vận dụng các chính sách sử dụng và trọng dụng đối với đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có trình độ chuyên môn cao. Tham mưu cử cán bộ đi đào tạo nhằm nâng cao trình độ năng lực cán bộ, công chức, viên chức để có thể tiếp nhận và chuyên giao ứng dụng khoa học và công nghệ; đồng thời tạo mọi điều kiện để phát huy năng lực cán bộ.

Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cơ sở và sở hữu trí tuệ chủ trì tham mưu nội dung Tăng cường hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trong các cơ sở đào tạo, các nhóm nghiên cứu tiềm năng và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng.

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ chủ trì tham mưu

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thúc đẩy phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Phát huy hiệu quả Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bắc Giang kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Cập nhật thông tin, bài viết liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Giang.

- Phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên; Hội phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh; Hội doanh nghiệp tỉnh; Hiệp Hội doanh nghiệp trẻ; các Trường Đại

học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; kiến thức, kỹ năng vận hành, quản trị kinh doanh khởi nghiệp cho các doanh nghiệp KH&CN; tổ chức KH&CN; các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh và các đối tượng có liên quan.

- Tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, doanh nghiệp đề xuất triển khai thực hiện các dự án về đổi mới sáng tạo tại tỉnh; hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm cho các tổ chức, cá nhân có giải thưởng về các cuộc thi về đổi mới sáng tạo.

5. Thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ chủ trì tham mưu nội dung

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ. Tổ chức học tập, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý nhà nước về Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

- Tổ chức tập huấn kiến thức kỹ năng về đổi mới công nghệ, tổ chức sản xuất vận hành doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

- Hỗ trợ doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh có hiệu quả từ việc ứng dụng khoa học và công nghệ đưa vào ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Phòng Quản lý Khoa học, Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ cơ sở và sở hữu trí tuệ chủ trì tham mưu nội dung khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi. Chủ động, kịp thời cập nhật, ứng dụng phát triển các dịch vụ, sản phẩm chủ lực góp phần xây dựng thương hiệu của tỉnh, hình ảnh của địa phương. Tổ chức các hội nghị, hội thảo để giới thiệu, chuyển giao kết quả nghiên cứu ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

6. Đẩy mạnh hội nhập, hợp tác về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tham mưu các nội dung:

Tăng cường hợp tác với các Viện nghiên cứu, trường Đại học trong lĩnh vực CNSH, đặc biệt đối với các đơn vị đã ký kết Chương trình hợp tác với UBND tỉnh như: Trường đại học Nông - Lâm Bắc Giang, Trường đại học Nông - Lâm Thái Nguyên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Viện Công nghiệp Thực phẩm, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội, các trường đại học y, dược,... Tiếp tục tham mưu ký kết hợp tác giữa các đơn vị có liên quan đến lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mà tỉnh Bắc Giang có lợi thế phát triển. Hợp

tác phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên, quản lý kinh tế, xã hội bền vững với các tổ chức, doanh nghiệp có trình độ khoa học công nghệ phát triển.

Tham gia, tổ chức các hội thảo, chợ thiết bị và công nghệ, sự kiện trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ nhằm giới thiệu các thành tựu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo cơ hội giao lưu, hợp tác, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước, các tổ chức khoa học và công nghệ để tiếp nhận các kết quả nghiên cứu có giá trị trong sản xuất và đời sống mà tỉnh và trong nước chưa có thông qua con đường viện trợ hoặc thương mại. Tổ chức học tập kinh nghiệm về hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại một số địa phương có thế mạnh.

Cụ thể hoá các Chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ, đối với các tỉnh, thành phố đã và sắp có Chương trình phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bắc Giang như: Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương,...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này và Chương trình công tác hàng năm của Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của phòng, đơn vị mình, gửi Văn phòng Sở tổng hợp, xây dựng Kế hoạch chung của toàn ngành. Định kỳ trước ngày 10/12 hàng năm, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở gửi báo cáo kết quả về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Triệu Ngọc Trung